

## การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นฯ เลื่อนเป็นชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ(กรณีเกษียณอายุราชการ)

นำเสนอเมื่อ : 26 ส.ค. 2554

การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเลื่อนฐานะเชี่ยวชาญ(กรณีเกษียณอายุราชการ)



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จ  
เป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  
(กรณีเกษียณอายุราชการ)

ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  
และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/ว 5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2554  
และ ก.ค.ศ. มีมติรับรองรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษาในการขอรับการประเมิน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/ว 12  
ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2554 และมีมติรับรองรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (เพิ่มเติม) ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.  
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/ว 15 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2554 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ดำเนินการคัดเลือก  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ในการเข้ารับการประเมิน  
เพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ กรณีเกษียณอายุราชการ  
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2554 จำนวน 8 ราย นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือก ในการประชุม ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 18  
สิงหาคม 2554 ได้พิจารณาถ้อยแถลงและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น  
ที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ผู้ได้รับการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ในการเข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อน  
เป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (กรณีเกษียณอายุราชการ) จำนวน 2 ราย ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และหาก  
ตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศนี้ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด  
หรือรายงานข้อมูลไม่ถูกต้องและไม่เป็นความจริง จะไม่พิจารณาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ หรือยกเลิก  
ให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะแล้วแต่กรณี จะเรียกเรื่องสิทธิใด ๆ มิได้

/ อนึ่ง ...

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด หากผู้ใดมีความประสงค์  
ขอคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือก โดยมีประเด็นคัดค้านในด้านคุณสมบัติ ด้านผลงาน หรือด้านอื่น ๆ ของผู้ได้รับ  
การคัดเลือกไม่ถูกต้องและไม่เป็นความจริงให้อื่นคัดค้านที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์ <http://personel.opec.go.th> โดยลงชื่อผู้คัดค้าน ตามแบบที่ ก.ค.ศ.  
กำหนด ภายในเวลา 15 วัน นับแต่วันที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศรายชื่อผู้ได้รับ  
การคัดเลือก ทั้งนี้ หากตรวจสอบแล้วพบว่าการคัดค้านนั้นเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่สุจริต ผู้คัดค้านจะถูก  
ดำเนินการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ **25** สิงหาคม พ.ศ. 2554



(นายเสน่ห์ ขาวโต)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมดที่นี่

<http://personel.obec.go.th/personel/news2011/upfiles/14.pdf>